



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Trong hai ngày 29 - 30/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Dân

vận Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Trung ương dự hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn; báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, trưởng, phó ban tuyên giáo, chánh văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, (Xem tiếp trang 4)

ĐÀO QUYÊN

Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT

Chiều ngày 29/11, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 11/2017.

Tính đến hết tháng 10/2017, các cấp ngành Bảo hiểm xã hội trong cả nước đã phát triển được hơn 13,2 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 220.000 người tham gia BHXH tự nguyện, hơn 11,3 triệu người tham gia BHYT. Tổng số thu toàn ngành 227.119 tỷ đồng, đạt 80,2% kế hoạch giao, tăng 29.523 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Số

chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành 217.783 tỷ đồng. Ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã giải quyết cho hơn 111.730 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; cấp sổ BHXH cho 13,4 triệu người và 79,5 triệu thẻ BHYT.

Tại hội nghị, các đơn vị chuyên môn của ngành Bảo hiểm xã hội đã trả lời câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương về việc chi trả lương hưu, chính sách bảo hiểm đối với lao động nữ, việc phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, giải pháp giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

HOÀNG LANH



Người hưởng lương hưu được tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội.

HUYỆN ĐOÀN HƯNG HÀ Hỗ trợ kinh phí giúp hộ nghèo sử dụng nước sạch

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Huyện đoàn Hưng Hà đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đầu tư sử dụng nước sạch; tạo điều kiện giúp các gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư sử dụng nước sạch, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu bệnh tật; phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên quyền góp kinh phí, giúp ngày càng nhiều hộ nghèo có điều kiện sử dụng nước sạch.

Vừa qua, tại xã Hùng Dũng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hưng Hà đã trao 10 triệu đồng cho 10 hộ nghèo biệt khó khăn của các xã: Chi Lăng, Hồng An, Hồng Lĩnh, Thái Phương, Bắc Sơn, Tây Đô và 1 triệu đồng cho 5 gia đình của xã Hùng Dũng đầu tư sử dụng nước sạch.

ĐINH THỊ THE
(Huyện đoàn Hưng Hà)

100 suất quà tặng người khuyết tật

Sáng ngày 29/11, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với câu lạc bộ thanh niên khuyết tật, nhóm thiện nguyện Thái Bình tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, trao quà cho người khuyết tật.



Các đại biểu đã được tham gia giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc thể hiện mong muốn, nguyện vọng của người khuyết tật về quyền bình đẳng, hòa nhập thực sự với cộng đồng. Tại chương trình, nhóm thiện nguyện Thái Bình đã trao 100 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho 100 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các tổ chức thiện nguyện Thái Bình với người khuyết tật nhằm đồng viên, giúp người khuyết tật khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhập cuộc sống.

PHƯƠNG THẢO

HỘI CCB XÃ ĐÔNG CƠ Duy trì tốt các mô hình tự quản

Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đông Cơ (Tiền Hải) hiện có 368 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội.

Xã Đông Cơ có sự phát triển đa dạng về kinh tế với nhiều ngành nghề thủ công, các nhà máy, xí nghiệp, giao thông thuận lợi, thành phần dân cư đa dạng với khoảng 10% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Bên cạnh những thuận lợi, Đông Cơ cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trước thực tế đó, Hội CCB xã đã thành lập 2 tổ tự quản về an ninh trật tự ở thôn Cam Lai với 10 thành viên. Tổ tự quản có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày lễ trọng của tôn giáo, được nhân dân đánh giá cao. Cùng với đó, 2 tổ tự quản về an toàn giao thông cũng được thành lập ở thôn Đức Cơ với nhiệm vụ giữ gìn an toàn giao thông trong khu vực, nhất là đoạn tỉnh lộ từ chợ Đức Cơ đến cầu sông Cá. Khi có vụ việc về an toàn giao thông, tổ tự quản nhanh chóng tiếp cận, phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, giúp các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vi phạm đúng quy định.

Ngoài các tổ tự quản, Hội CCB xã Đông Cơ còn duy trì 12 tổ hòa giải, góp phần hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân.

ĐỖ HÀ
(Đài TTTT Tiền Hải)

Thương mại đang xuất siêu 2,8 tỷ USD

(nhandan.com.vn) Ngày 29/11, Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 11 ước tính xuất siêu 200 triệu USD, tính chung 11 tháng năm 2017 xuất siêu 2,8 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 26,2 tỷ USD.



Cụ thể, tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 53,1 tỷ USD, (Xem tiếp trang 4)

Giá tiêu dùng tháng 11/2017 tăng 0,13%

(nhandan.com.vn) Theo tin từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2017 tăng 0,13% so với tháng trước, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 0,68% do ảnh hưởng từ hai đợt điều chỉnh tăng giá xăng trong tháng, làm CPI tăng khoảng 0,07%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,2%, trong đó dịch vụ y tế tăng 0,23% do trong tháng có hai tỉnh thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,15%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng thấp hơn, gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,11%; nhóm lương thực tăng 1,12%; thực phẩm giảm 0,06%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,05%; giáo dục tăng 0,03%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,04%.

Trong tháng 11 có ba nhóm giảm gồm: nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,01%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,04% so với tháng 10.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm nay tăng 3,61% so với bình quân cùng kỳ năm 2016; CPI tháng 11/2017 tăng 2,38% so với tháng 12/2016 và tăng 2,62% so với cùng kỳ năm 2016.

Khởi nghiệp từ góc nhìn doanh nhân

(Xem trang 2)



Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh phát triển từ cơ sở sản xuất nhỏ.

Gương mẫu đầu tư sử dụng nước sạch

(Xem trang 3)